

บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าหลังมีแรงซื้อดอลลาร์จากต่างชาติ แต่กรอบยังจำกัด

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่า หลังมีแรงซื้อดอลลาร์เข้ามา จากนักลงทุนต่างชาติ ขณะที่ดีลเลอร์ มองว่า การเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ ยังเป็นไปในกรอบจำกัด เนื่องจากนักลงทุนบางส่วนจะรอผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) *ยูโรร่วงลงในการซื้อขายเข้านี้ที่ตลาดเอเชีย โดยถูกกดดันจากข้อมูลเงินเฟ้อต่ำของเยอรมนี ขณะที่เงินอ่อนค่าก่อนการประชุมนโยบายของธนาคารกลางญี่ปุ่น (บีโอเจ)

*เยอรมนี เปิดเผยว่า อัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ 1.1% ในเดือนมี.ค. ซึ่งต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ และเพิ่มความเสี่ยงที่ข้อมูลเงินเฟ้อของยูโรโซนในวันนี้ จะออกมาต่ำกว่าคาดเช่นกัน โดยแนวโน้มดังกล่าวจะเพิ่มความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี) อาจจะต้องผ่อนคลายนโยบายเพิ่มเติม เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

*ตลาดกำลังรอผลการประชุมนโยบายของบีโอเจ ซึ่งคาดว่าบีโอเจจะคงมาตรการกระตุ้นต่อไป และจะไม่ส่งสัญญาณออกมาตรการเพิ่มเติม แต่นายฮารุฮิโกะคุโรดะ ผู้นำการบีโอเจอาจจะเตือนตลาดว่า บีโอเจพร้อมจะผ่อนคลายนโยบายลงอีก ถ้าจำเป็น

*ขณะเดียวกัน ตลาดจะรอผลการประชุมนโยบายของเฟดในวันนี้ด้วย โดยคาดว่าเฟดจะปรับลดวงเงินของโครงการซื้อพันธบัตรลง 1 หมื่นล้านดอลลาร์ ตามที่คาดไว้

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร ของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 32.283 บาท

*09.26 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.25/32 จาก 32.27/29 เมื่อวาน

ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.27/34 จาก 32.28/30 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 102.39/41 จาก 102.61 เมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3806/08 จาก 1.3811 เมื่อวาน

"เข้านี้บาทอ่อนค่าขึ้นมา จากแรงซื้อของ offshore แต่ก็ยังไม่มากอะไร คิดว่า วันนี้ยังคงแกว่งในกรอบไปก่อน" ดิลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้อ่อนค่า หลังมีแรงซื้อดอลลาร์จากนักลงทุนต่างชาติ เข้ามาในตลาด แต่การอ่อนค่ายังอยู่ในกรอบที่จำกัด เนื่องจากนักลงทุนบางส่วนจะรอดูผล การประชุมเฟด ที่จะออกมาในวันนี้ว่าจะมีประเด็นใหม่ที่ชี้หน้าตลาดหรือไม่

ดิลเลอร์ คาดว่า เงินบาทวันนี้จะมีแนวรับที่ 32.35 และแนวต้านที่ 32.25

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับ ให้คำแนะนำเพื่อการตัดสินใจใดๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดย ทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้